

แอป Sugarbook เปิดตัวในไทย ชูคอนเซปต์หาคนรู้ใจที่ดีตรงกัน



Sugarbook (ซูการ์บุ๊ก) แอปหาคู่พรีเมียมชื่อดังมาพร้อมคอนเซปต์ “When romance meets Finance” เปิดประสบการณ์หาคู่แบบใหม่ ที่สาว ๆ มีโอกาสเลือกคู่ที่มีความพร้อมทางฐานะการเงิน เรียกเธอเหล่านี้ว่า ซูการ์ เบบี้ (Sugar baby) ที่พร้อมเดทกับหนุ่มใหญ่ฐานะมั่นคง หรือ ซูการ์แดดดี (Sugar daddy)

กรุงเทพฯ, ธันวาคม 2562 – ประสบความสำเร็จอย่างสูงในมาเลเซียกับแอปหาคู่ชื่อดัง อย่าง Sugarbook.com ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2560 โดยนาย ดาเรน ชาน (Darren Chan) กรรมการผู้บริหารบริษัทหนุ่มไฟแรง ชาวมาเลเซีย เชื่อสายจีน ที่ต้องการสร้างคอมมิวนิตีของการหาคู่ให้เป็นเรื่องที่ตกลงความสัมพันธ์กันได้ ระหว่างสาวสวยและหนุ่มใหญ่ที่มีความพร้อมในการดูแลเรื่องการเงินและค่าใช้จ่ายให้พวกเขา ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 500,000 จากหลากหลายประเทศ ทั่วโลก ผ่านการสนทนาผ่านข้อความกว่า 10 ล้าน ข้อความ

แอปพลิเคชันหาคู่ในประเทศไทยมีด้วยกันหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บางคนมองหาความจริงจังในชีวิตคู่ บางคนหาเพื่อนคุยแก้เหงา ทุกคนต่างมีสิทธิ์เลือกรูปแบบความสัมพันธ์ในสิ่งที่ตนต้องการ ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรหากความสัมพันธ์นั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย

คุณ ดาเรน ชาน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Sugarbook.com ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมตื่นเต้นและดีใจมากที่วันนี้ Sugarbook.com ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย ผมเชื่อเสมอไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีตอบโจทย์ให้กับตัวเองรวมถึงความสัมพันธ์ที่ออกแบบได้เช่นกัน ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าของตัวเองและควรคู่ในความสัมพันธ์ที่ดี

ความสัมพันธ์ระหว่างซูการ์แดดดี และซูการ์เบบี คบกันเหมือนคู่เด็ดทั่วไป ที่ออกไปทานข้าว ไปเที่ยว เล่นกีฬา ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ผู้หญิงที่มาสมัคร มีหลากหลายไลฟ์สไตล์ รวมทั้งการศึกษาและหน้าที่การงานที่ดี เพียงแต่พวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่คู่รักของเธอสามารถปกป้องดูแลเธอได้ มีหน้าที่การงานและฐานะที่มั่นคง”

คุณ ดาเรนให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “Sugarbook.com จะเป็นแอปที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ และถูกใจคนไทย ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อออกแบบความสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการ หากคุณเจอคนที่ใช่และตกลงดีกันได้แค่นี้คุณก็มีความสุขแล้ว”

Sugarbook มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับสมาชิก โดยมีการยืนยันตัวตนโปรไฟล์ของสมาชิก (Verified Profile) สมาชิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ที่สำคัญผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน อาทิเช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายของตนเองในการสมัครใช้งาน สมาชิกผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสแกมเมอร์ใน Sugarbookแน่นอน

Sugarbook ให้บริการแล้วที่เว็บไซต์ และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ระบบ iOS อยู่ในระหว่างการพัฒนา จะให้บริการได้เร็ว ๆ นี้) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sugarbook.com และดาวน์โหลดจากเพลย์สโตร์ได้ที่ www.sugarbook.com/android เกี่ยวกับ Sugarbook.com

ซูการ์บุ๊ก (Sugarbook) แอปหาคู่ซูการ์แดดดี ระดับพรีเมียมที่โด่งดังที่สุดในเอเชีย ให้บริการสมาชิกที่ร่ำรวยจากทั่วโลกให้เดทกับสาวสวยตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ประสบความสำเร็จรับส่งข้อความกว่า 10 ล้าน ข้อความ และสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 จากทั่วโลก ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และนี่เป็นตัวพิสูจน์ถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ ซูการ์บุ๊ก Sugarbook แอปที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ การเดทของคุณให้เป็นที่ประทับใจที่สุด เพราะความสัมพันธ์ออกแบบได้ ตรงตามคอนเซปต์ ‘When Romance meets Finance’